

Bảo đảm an toàn tại các điểm cấp vắc xin công dân

Mặc dù dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp song để hoàn thành kế hoạch đến ngày 30/6/2021 cấp 950.700 vắc xin vắc xin công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện phục vụ nhân dân. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, tại các điểm cấp CCD gắn chip điện tử đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Mặc dù đã 2 giờ sáng nhưng bà Vũ Thị Chăm, thôn Đông Lang, xã Đông Vinh (Đông Hưng) cũng như nhiều người dân trong thôn vẫn có mặt tại nhà văn hóa xã theo lịch hẹn để làm CCD gắn chip điện tử. Bà Chăm tâm sự: Dù rất đông người dân đến làm nhưng mọi người đều có ý thức phòng, chống dịch Covid-19, ngồi giãn cách và đeo khẩu trang. Cán bộ hướng dẫn rất tận tình, trách nhiệm, làm việc rất khoa học và hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Để việc cấp thẻ CCD gắn chip điện tử trên địa bàn huyện được triển khai theo đúng tiến độ, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện đã bố trí khu vực để dung dịch sát khuẩn và cán bộ thực hiện đo thân nhiệt ngay ngoài cửa trước khi công dân vào làm thủ tục cấp thẻ; dán các thông báo

Xác định việc cấp thẻ CCD gắn chip điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng nên lực lượng cảnh sát quản lý hành chính của an các địa phương luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Hiện tại, các cấp, các ngành đang phối hợp nhịp nhàng, người dân đồng thuận cao, đây là yếu tố quan trọng để việc chuyển đổi từ giấy chứng minh nhân dân sang thẻ CCD gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được kế hoạch đề ra.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh

khuyến cáo và các thông điệp "5K" của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. Do số lượng cán bộ, người dân ra vào đơn vị trong một ngày khá đông nên quá trình làm việc đơn vị đều tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực tiếp dân. Lực lượng công an luôn tuân thủ nghiêm quy tắc phòng, chống dịch.

Với phương châm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, hoàn thành chiến dịch cấp thẻ CCD gắn chip điện tử theo đúng kế hoạch, lãnh đạo Công an huyện Tiên Hải đã tăng thời lượng làm việc của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, phối hợp cùng công an các xã, thị trấn sắp xếp, thông báo lịch làm thủ tục cấp thẻ cho từng thôn, từng xã và theo từng khung giờ nhất định, tránh tập trung đông người. Hiện nay, tại trụ sở

công an huyện, mỗi khung giờ làm sẽ không tập trung quá 20 người. Trong điều kiện máy móc có hạn, thời gian thu nhận đã mặc định nên các tổ công tác cấp CCD gắn chip điện tử lưu động đã tranh thủ thời gian làm việc vào buổi tối để cập nhật thông tin, chụp ảnh, lăn tay... Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an huyện Tiên Hải cho biết: Tính đến nay, Công an huyện Tiên Hải đã thu nhận hơn 92.500 hồ sơ cấp CCD. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành việc cấp CCD gắn chip điện tử cho trên 100.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn toàn huyện trước ngày 1/7/2021.

Thiếu tá Nguyễn Thị Lê Oanh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự

xã hội, Công an huyện Hưng Hà chia sẻ: Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc chủ động nghiên cứu để có những cách làm sáng tạo, hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm tình hình địa bàn, chúng tôi cũng tham mưu với địa phương những phương án thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ CCD gắn chip điện tử vừa bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, đến ngày 1/7/2021, cả nước phải cấp được 50 triệu thẻ CCD gắn chip điện tử, riêng Công an tỉnh được Bộ Công an giao chỉ tiêu cấp 950.700 thẻ CCD gắn chip điện tử. Tính đến hết ngày 26/5, Công an tỉnh đã tiếp nhận 742.713 hồ sơ cấp thẻ CCD, đạt 78,1%. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, Công an tỉnh đã tăng cường 3 đợt với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ về cơ sở hỗ trợ công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Công an tỉnh giao chỉ tiêu từng tháng cho công an các huyện, thành phố để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Công an các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc lực lượng tại chỗ thực hiện các phần việc nhằm bảo đảm tiến độ đã đề ra. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội từ tỉnh đến cơ sở đều có sự quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sẵn sàng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý chứng minh thư, căn cước công dân, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Trong quá trình thu nhận hồ sơ CCD gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh, các đơn vị bố trí tại các khu vực phòng rộng, thông thoáng; đồng thời, trên cơ sở định khung theo mùi giờ, thời gian với số lượng các bộ máy có thể thu nhận được để bố trí công dân phát số định giờ phù hợp cho công dân, tránh việc tập trung đông người cùng một lúc cũng như bảo đảm khoảng cách trong quá trình làm thẻ CCD gắn chip điện tử. Người dân đã nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cũng như hướng dẫn của lực lượng công an để mục tiêu cấp thẻ CCD được hoàn thành đúng thời gian.

HỘI CỰU CHIẾN BINH KHỞI CÁC CƠ QUAN TỈNH LÀM THEO GƯƠNG BÁC



Hội Cựu chiến binh Khởi các cơ quan tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại xã Thái Phúc (Thái Thụy).

Ảnh từ lưu

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khởi các cơ quan tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, Hội CCB Khởi các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ học Y Dược Thái Bình và Hội CCB xã Thái Phúc (Thái Thụy) tổ chức trao 31 suất quà trị giá 12 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 hội viên. CCB Phạm Văn Uẩn, thôn Kỳ Nha chia sẻ: Hội viên CCB đa phần đã tuổi cao, sức yếu, nhiều người không có điều kiện khám chữa bệnh. Vì vậy, Hội CCB Khởi các cơ quan tỉnh tổ chức hoạt động thiện nguyện như thế này rất có ích, giúp chúng tôi biết được tình hình sức khỏe bản thân. Các bác sĩ rất nhiệt tình thăm khám, thậm chí tới tận nhà để kiểm tra sức khỏe cho hội viên. Tôi mong Hội CCB Khởi các cơ quan tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện hơn nữa để không chỉ có hội viên CCB

mà nhân dân nhiều địa phương cũng được khám bệnh, tặng quà.

Không chỉ làm tốt công tác nghĩa vụ tình đồng đội, thời gian qua, Hội CCB Khởi các cơ quan tỉnh còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Cán bộ, hội viên CCB tích cực đồng chí các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm chất độc da cam/Đioxin, ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa", quỹ khuyến học... thực số tiền gần 100 triệu đồng. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng năm có trên 98% hội viên đạt danh hiệu "CCB gương mẫu"; 98,7% gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội CCB Khởi các cơ quan tỉnh thời gian qua đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Khởi trở thành việc làm thường xuyên, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TIẾN ĐẠT



Người dân đeo khẩu trang và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.

Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình là loại hình bảo hiểm mang ý nghĩa chia sẻ cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội cũng như bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Phụ đã triển khai nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hà, xã Quỳnh Hồng có 4 khẩu gồm hai vợ chồng và 2 con. Hai vợ chồng chị là lao động tự do, đã tham gia BHYT từ năm 2019, các con của anh chị tham gia BHYT học sinh. Nói về lợi ích của việc tham gia BHYT, chị Hà cho biết: Được tham dự hội nghị tuyên truyền về chính sách BHYT hộ gia đình do BHXH huyện tổ chức, tôi nhận thấy việc tham gia BHYT là rất cần thiết, mức đóng hàng năm lại không cao. Chính vì vậy, tôi đã thuyết phục chồng cùng tham gia BHYT để cả nhà cùng hưởng lợi. Nếu thành viên trong gia đình không may bị ốm đau, bệnh tật sẽ được BHYT chi trả, giảm bớt chi phí.

QUYỀN PHỤ Phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình

trong đó 67.204 người tham gia BHYT hộ gia đình. Một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn phát triển đối tượng tham gia BHYT ở Quỳnh Phụ là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác tuyên truyền bị hạn chế. BHXH huyện không tổ chức được các hội nghị tư vấn, đối thoại tại các thôn, xã, điểm dân cư tập trung... chủ yếu tuyên truyền qua Đài TTTH huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, qua tờ rơi,

băng rôn, khẩu hiệu... và tuyên truyền trực tiếp thông qua nhân viên đại lý tư vấn, cộng tác viên các thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa vào cuộc quyết liệt trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Mặt khác, một số hộ dân điều kiện kinh tế khó khăn, chưa thể tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nhân viên đại lý thu các xã, thị trấn chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa mang

tính chuyên nghiệp, chưa thực sự chú trọng đến công tác phát triển đối tượng.

Để khắc phục khó khăn, tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, BHXH huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện linh hoạt hình thức tuyên truyền như: phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức hội nghị tuyên truyền cho hội viên thôn xóm cụ thể. Tăng cường tuyên truyền trực quan với hàng trăm băng rôn, pa nô,



Người dân giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Phụ.

khẩu hiệu, hàng nghìn tờ rơi, kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của người dân về chính sách BHYT. BHXH huyện còn chú trọng đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, nhân viên nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân đến giao dịch. Việc cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do sai thông tin, hỏng, mất, đã được xem xét, đổi chiếu, đổi, cấp kịp thời ngay trong ngày.

Ông Nguyễn Văn Định, Phó Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng nhiệm vụ phát triển BHYT hộ gia đình. BHXH huyện sẽ phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị tiếp tục đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt sẽ đẩy mạnh thực hiện các cách thức trực tiếp, đưa việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết tất cả các nghiệp vụ về BHXH, BHYT, BHTN theo cơ chế "một cửa" và theo phương thức giao dịch điện tử. Khuyến khích, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. Phối hợp với trung tâm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đặc biệt là việc khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế các xã, thị trấn, phấn đấu đến hết năm 2021 huyện Quỳnh Phụ có 217.500 người tham gia BHYT, 70.200 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Những điều cần biết về BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH

Bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Những người có tên trong Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú hoặc người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, trừ những người đã có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thuộc nhóm đối tượng khác.

QUYỀN LỢI

- Được cấp thẻ BHYT.
- Được chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định trên thẻ BHYT.
- Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu mỗi quý.
- Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

Người tham gia được lựa chọn đóng định kỳ:

- 03 tháng
- 06 tháng
- 12 tháng

Đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH

MỨC ĐÓNG HÀNG THÁNG

Người thứ nhất đóng:

Mức lương cơ sở hiện hành x 4,5% = 67.050 đồng/tháng (1.490.000đ/năm)

Đặc biệt Nhà nước có chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT hộ gia đình cho các thành viên cùng tham gia trong năm tài chính, cụ thể như sau:

- Người thứ 2 đóng 70% mức đóng của người thứ nhất = 46.935 đồng/tháng (= 563.220 đồng/năm)
- Người thứ 3 đóng 60% mức đóng của người thứ nhất = 40.230 đồng/tháng (= 482.760 đồng/năm)
- Người thứ 4 đóng 50% mức đóng của người thứ nhất = 33.525 đồng/tháng (= 402.300 đồng/năm)
- Người thứ 5 trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất = 26.820 đồng/tháng (= 321.840 đồng/năm)

LƯU Ý ĐỐI VỚI THẺ BHYT

- Đối với người tham gia lần đầu hoặc không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.
- Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi KCB BHYT.
- Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác trong KCB.
- Đẻ thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng, người tham gia hoặc đại diện hộ gia đình phải nộp tiền gia hạn thẻ tại đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH.

TRA CỨU THÔNG TIN

Cổng thông tin điện tử: baohiemxahoi.gov.vn

Hotline: 1900 9068 để được tư vấn và hỗ trợ

Ứng dụng VssID - BHXH số để cập nhật thông tin chính sách BHXH, BHYT, BHTN và quá trình đóng - hưởng của người tham gia

THU HOÀI

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM <http://baohiemxahoi.gov.vn>